



Đồng Tháp, ngày 31 tháng 7 năm 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Với mong muốn tìm kiếm, phát hiện các giải pháp, dự án khả thi, có khả năng nhân rộng và phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội để tiếp tục huấn luyện, đào tạo giúp cho các giải pháp, dự án từng bước trở nên hoàn thiện hơn. Đồng thời, kết nối với các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư để cùng hỗ trợ và thúc đẩy phát triển khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm; kết nối được cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực; tạo sân chơi, môi trường giao lưu lành mạnh cho thanh niên và cộng đồng mong muốn khởi nghiệp, học tập những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong quá trình khởi nghiệp; góp phần hun đúc ý chí và tinh thần khởi nghiệp qua các hoạt động giao lưu với các doanh nhân thành đạt. Qua đó, lựa chọn, giới thiệu những dự án có tính khả thi tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, quốc gia. Từ năm 2017 đến nay, Đồng Tháp đã tổ chức thành công 03 Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp thu hút 211 ý tưởng, dự án phát triển kinh tế, khởi nghiệp tham gia. Qua đó, đã phát hiện, lựa chọn, định hướng, hỗ trợ cho nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp triển khai trong thực tế có hiệu quả, tham gia tốt và đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp khu vực và toàn quốc, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, Đồng Tháp tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020 để tạo thành chuỗi hoạt động trong “Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020” chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020 sẽ được diễn ra từ tháng 7 – 10/2020 với 03 vòng thi, gồm các dự án khởi nghiệp trên các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật đã, đang và có thể triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian diễn ra các vòng thi cụ thể như sau:

- **Nhận hồ sơ:** Từ 10/7 - 15/8/2020.
- **Vòng sơ khảo - Thi viết** (Từ 15/8/2020 đến 31/8/2020): Các cá nhân hoặc nhóm tác giả có dự án gửi Bảng đăng ký (theo mẫu) về cho Ban tổ chức bằng văn bản và email, độ dài không quá 10 trang (không tính phụ lục, biểu bảng, ảnh minh họa). Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm vòng sơ khảo các sản phẩm dự thi để chọn vào vòng Bán kết.

- **Vòng Bán kết - Thi thuyết trình** (Tháng 9/2020): Các dự án được chọn vào vòng Bán kết sẽ thuyết trình, trình bày dự án khởi nghiệp kinh doanh trước Hội đồng giám khảo. Hội đồng Giám khảo sẽ góp ý trực tiếp để hoàn thiện các dự án; đồng thời lựa chọn ra những dự án tốt nhất vào vòng chung kết.

- **Vòng Chung kết - Thi thuyết trình** (Tháng 10/2020): Các cá nhân hoặc nhóm tác giả có dự án vào vòng chung kết sẽ lần lượt trình bày giải pháp, dự án của mình cho Hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm và Ban tổ chức sẽ tiến hành lựa chọn và trao giải cho các thí sinh tham gia.

Giải thưởng của cuộc thi bao gồm: **01** giải nhất, **03** giải nhì, **05** giải ba, **10** giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xem xét trao tặng giải thưởng đối với các dự án: có yếu tố đổi mới sáng tạo (dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới), đột phá, khả thi, có khả năng nhân rộng, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, cộng đồng, địa phương, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Các dự án xuất sắc được vào vòng bán kết, chung kết được kết nối, giới thiệu tham gia các chương trình huấn luyện đào tạo phát triển, định hướng hoàn thiện dự án của Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (VCCI-CT). Một số Dự án xuất sắc được Hội đồng tư vấn khởi nghiệp Tỉnh xem xét, đề xuất cho vay vốn để phát triển dự án từ Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Quỹ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Cuộc thi là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp; tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị. Để góp phần thành công cho Cuộc thi, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong công tác triển khai, truyền thông cho Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020 đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn biết và tham gia.

Các dự án tham gia gửi đăng ký dự thi về Ban tổ chức *trước ngày 15/8/2020*. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, số 11 Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Số điện thoại: 02773.929.797, Email: danseukhoinghiep2020@gmail.com.

Trân trọng!